

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
(Vi Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La)

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý,

Kính thưa toàn thể cử tri.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tiếp xúc với cử tri để giới thiệu về bản thân và trình bày Chương trình hành động của mình. Về tiêu sử của cá nhân tôi đã được chủ trì hội nghị thông tin đến cử tri, tôi xin được giới thiệu khái quát về bản thân để cử tri hiểu rõ thêm:

Tôi tên là: VI ĐỨC THỌ. Sinh năm: 1976 ; Dân tộc: Thái;

Quê quán: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Quá trình đào tạo: Tôi học Đại học tại Trường Đại học xây dựng Hà Nội; học thạc sĩ ở nước ngoài, tại Trường Đại học Portsmouth - Vương Quốc Anh; học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tôi may mắn được sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Sơn La anh hùng, là tỉnh luôn có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giàu truyền thống cách mạng. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi nhận công tác tại Sở Xây dựng Sơn La, qua quá trình phấn đấu và rèn luyện tôi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Từ năm 2014 đến năm 2019 tôi nhận công tác tại huyện Sông Mã, giữ các chức vụ: Phó Bí thư; Chủ tịch UBND huyện; Bí thư huyện ủy huyện Sông Mã; là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La; Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.

Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hằng năm đều được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được nhiều Bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Kính thưa toàn thể hội nghị,

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn, là bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi cơ quan công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm và được các tổ chức giới thiệu đề ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Về vị trí, chức năng của Quốc hội: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ

quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Vì vậy, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là một vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi.

Kính thưa toàn thể hội nghị,

Tỉnh Sơn La có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km², là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 so với 63 tỉnh, thành phố; có 12 dân tộc sinh sống. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, sáng tạo, hăng say lao động sản xuất, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 và thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội, tỉnh Sơn La đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,23%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 4.500 tỷ đồng.

Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Toàn tỉnh có gần 80.000 ha cây ăn quả, lớn thứ 2 cả nước. Vận hành hiệu quả 10 nhà máy chế biến nông sản đã đi vào hoạt động; triển khai xây dựng Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tại huyện Mai Sơn. Tiếp tục duy trì xúc tiến thương mại, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm; đã xuất khẩu được 16 sản phẩm nông sản sang thị trường 14 nước và vùng lãnh thổ. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt 26 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều hằng năm giảm từ 3% trở lên, còn 18,62%. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác đối ngoại được duy trì, quan hệ hợp tác hữu nghị với 9 tỉnh Bắc Lào tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng chưa thật sự bền vững; năng lực cạnh tranh còn chưa cao; thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa huy động được cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển; lĩnh vực văn hóa, xã hội còn những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chênh lệch về thu nhập giữa các vùng, nhóm dân cư vẫn còn lớn; còn tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến và tiềm ẩn nguy cơ có thể gây phức tạp.

Kính thưa toàn thể cử tri,

Với cương vị công tác và khả năng, năng lực của bản thân. Nếu được cử tri tin nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

Một là: Với trách nhiệm là Đại biểu Quốc hội

1. Tuyệt đối trung thành và bảo vệ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Tích cực học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân về phẩm chất đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ; học tập rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền vận động người thân và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Tích cực tham gia vào các hoạt động của Quốc hội; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng của đất nước; các hoạt động lập pháp nhằm dần hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách của Nhà nước; tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội.

3. Thường xuyên liên hệ mật thiết và dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến của cử tri; kịp thời phản ánh nguyện vọng của cử tri về các vấn đề đời sống dân sinh, kinh tế, xã hội đến các diễn đàn Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân. Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cử tri phải có trách nhiệm trả lời cử tri, nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân phải nghiên cứu, kịp thời chuyển đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc giải quyết.

4. Tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Hai là: Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, tôi sẽ tham gia để thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cụ thể:

1. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá

(1) Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc Trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

(2) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

(3) Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

(1) Tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

(2) Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học làm tiền đề cho phát triển nhân lực.

(3) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị.

(4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

(5) Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

(6) Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững;

(7) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

(8) Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La và vùng Tây Bắc, xây dựng con người phát triển toàn diện.

(9) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Ba là: Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương

2. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng thiết thực, phong phú và hiệu quả.

3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, bảo vệ biên giới quốc gia.

Kính thưa hội nghị,


Nhiệm vụ của Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là trách nhiệm của cá nhân tôi thực hiện theo sự phân công của tập thể. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Với mong muốn được góp sức của bản thân để xây dựng quê hương, đất nước, tôi rất mong được cử tri ủng hộ, bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khoá XV.

Cuối cùng, Tôi xin trân trọng cảm ơn các cử tri đã tới dự hội nghị để cho tôi được gặp gỡ, trao đổi thông tin và trình bày Chương trình hành động của mình.

Xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và xã đã tổ chức hội nghị quan trọng này. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguyễn ứng Cầu

Vi Đức Thọ